



ปริญญากการแพทย์แผนไทยคุณุภิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทย)

นางกมลทิพย์ พิศุทธินุศาสตร์ เกิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ อายุ ๕๓ ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดพระงาม และระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียน ศรีวิชัยวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท เจริญสุข ฟาร์ม ชัพพลาย จำกัด (เจริญสุขโฮสเทล นครปฐม) ประธานชมรม ร้านขายยา จังหวัดนครปฐม ๒ สมัย ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙-ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก และดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร จังหวัดนครปฐม

ผลงานด้านวิชาการ นางกมลทิพย์ พิศุทธินุศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีประสบการณ์การศึกษาดูงานกระบวนการจัดการสมุนไพรและการเปิดตลาดการค้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ประเทศเวียดนาม และเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานที่สำคัญดังนี้ เป็นผู้ก่อตั้งร้านยาแผนโบราณ ภายใต้ชื่อร้านเจริญสุขโฮสเทล-เจริญสุขกรุ๊ป ก่อตั้งบริษัทเจริญสุข ฟาร์ม ชัพพลาย จำกัด และจัดตั้งบริษัท ต้าเหริน (บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศ)

ผลงานด้านสังคมและด้านการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ นางกมลทิพย์ พิศุทธินุศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย ให้กับสถานศึกษาหลายแห่ง และได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขต สกลนคร กับบริษัทเจริญสุข ฟาร์ม ชัพพลาย จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร พัฒนาบุคลากร และวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ เคยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ และปัจจุบันปี ๒๕๖๐ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการตลาด โครงการพัฒนาตลาดกลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดนครปฐม (Herbal City) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จากความพยายาม มุ่งมั่น อดทน ซื่อสัตย์ และอุทิศตน ทำคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาการและมหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญากการแพทย์แผนไทยคุณุภิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทย) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป